



THÔNG TIN THÔNG BÁO CẤP THỜI  
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Sở Cảnh Sát OC, 714-904-7042

## Các Điều Tra Viên đã Bắt Kê Tình Nghi trong Vụ Án Mạng xảy ra tại Stanton Tháng Sáu, 2022

**STANTON, Ca. (6 Tháng Bảy, 2023):** Vào ngày 5 Tháng Bảy, các điều tra viên của Sở Cảnh Sát Quận Cam đã bắt giữ ba người đàn ông can nghi trong một vụ án mạng. Hồi Tháng Sáu 2022, một người tài xế đi giao thức ăn pizza, người này đã bị bắn chết sau khi can thiệp vào việc tấn công một người cao niên.

Vào lúc 7 :21 giờ tối ngày 28 Tháng Sáu, 2022, các cảnh sát viên Quận Cam đã được gọi tới số 7000 đường Lessue Ave thuộc thành phố Stanton cho một biến cố không rõ. Khi đến nơi, các cảnh sát viên tìm thấy một người đàn ông 49 tuổi và một người cao niên 76 tuổi ở ngoài đường với vết thương do đạn bắn gây ra. Cả hai được đưa đến bệnh viện, tại nơi đây người đàn ông 49 tuổi, Juan Cristalinas , cư dân Santa Ana, được thông báo đã qua đời. Người cao niên 76 tuổi được chữa trị với vết thương nhẹ không nguy hiểm đến mạng sống.

Một số các can nghi đã rời khỏi hiện trường trước khi các nhân viên công lực đến. Sau đó được biết ông Cristalinas là một người đi giao pizza đã ngừng xe để trợ giúp cho người cao niên 76 tuổi bị một số kẻ lạ mặt tấn công.

Các Thành Viên của Toán Chi Tiết Án Mạng đã cống hiến hàng ngàn giờ vào việc điều tra trong suốt năm qua. Với sự trợ lực của Nhóm Bài Trừ Băng Đảng Nam và Bắc (GET), Đơn Vị Kỹ Thuật Điều Tra (TIU), Văn Phòng Công Lực Đặc Biệt, Nhóm Cảnh Sát Đặc NHIỆM Hoa Kỳ, Cảnh Sát Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ, và các nhân viên cảnh sát từ Stanton, Yorba Linda, và Tuần Tiểu Khu Tự Trị Phí Bắc, ba can nghi đã được nêu đích danh.

Các điều tra viên đã đưa lệnh truy nã tại ba địa điểm ở Quận Cam và đã bắt giữ Henry Diep Le, 19 tuổi, cư dân Garden Grove, Adrian Castaneda, 19 tuổi, cư dân Anaheim, và Damian Ivan Mayorga, cư dân Anaheim. Tất cả ba bị truy tố tại Quận Cam về tội âm mưu giết người.

Cuộc điều tra về trường hợp này tiếp tục và bất cứ ai với thông tin được khuyến khích liên lạc với các điều tra viên Án Mạng của Sở Cảnh Sát Quận Cam tại 714-647-7000 hay nạp các thông tin ẩn danh xuyên qua số Crime Stoppers Quận Cam 1-855-TIP-OCCS.

###